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IfNI?..FROMVARP TIL LAGA UM SKATTAMÁL

í svarbréfi þesau yeröur einungis drepið á þau ákVæði sem hafa 
umtalsverð áhrif á^rekstur hótela og veitingahúsa*
Virðisaukaskatturá hótelgiatinqq
Á haustmánuðum fóru frviftræður við fulltrúa stjórnvalda um það 
hvernig hægt væri að bæta rekstrarskilyr&i ferðaþjónuetu í 
síauki.nni samkeppni á aXþjóðavettvangi* Það var því mikið áfall 
fyrir ferðaþjónustuna að svarið akyldi verða aukin ekattheimta.
SVG hefur lagt fyrir fjármálaráðuneytið útréikninga úr 
rekstrarreikningum 5 hótela til að sýna fram á hina raunverulegu 
viðbótarskattheimtu. Að teknu tilliti tii þess innskatte sem 
umrædd 5 hótel sátu uppi með á síðaata ári og er rðra 3% af tekjum 
og að teknu tilliti til lækkunar tryggingagjalds úr 6% í 2 1/2% 
er viðbötarskattheimta þessara hótela að meðaltali 7 .2% af gisti* 
tekjum.
Þessi niðurataða stingur óneitanXega í l stúf við meginmarkmið 
efnahagsaðgerðanna, sem er samkvæmt frumvarpinu Mað styrkja stöðu 
íslensks atvinnulíf©/ einkum gagnvart vaxandi erlendri samkeppni, 
og hamla gegn auknu atvinnuleysi" ♦ Útlendingar eru; tasplega 60% 
hófcelgesta auk þess sem ferðaþjónusta er einhver vinnuaf lfrekasta 
atvinnugrein landsins.
Allir stjórnmálaflokkar hafa lagt áherslu á að ferðaþjónusta sé 
nánast eini vaxtabroddurinn í íslensku atvinnulifi og þvi beri 
að ieggja áherslu á að hlúa að henni, en gífurlegur innlendur 
kostnaður s.s. innkaup landbúnaðarvara, hefur verið mikið 
vandamál, ekki eist þegar búið er að Xeggja 24.5% virðisaukaskatt 
á hann,
Ef stjórnvöld eru ákveðin í að leggja 14% virðisaukaskatt á 
hótelgistingunar þá hafa SVG og VSf bent á nauðsyn þess að gefa 
einhvern aðlögunartíma, Mikill kostnaður er bundinn i 
uppeöfnuðum sölu~ og virðisaukaskatti é hótelbyggingum landsins 
svo og varanlegum rekstrarvörum.
SVG og VSÍ hafa lagt fram eftirfarandi tillögu:
Starfandi heilsárehótelum verði heimiiað að færa sem svarar 10% 
af brunabótamati þess hluta fasteignar, sem nýttur er fyrir 
gisfci.hösarekstur; sem uppsafnaðan innskatt til frádráttar álögðum 
útskatti. Við uppgjör á árinu 1994 verði þeim heimilt að telja
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til frádráttar feem innskatt 6/14 hluta útskötts, 5/14 hluta á 
árinu 1995 og skal hlutfall þetta fara lækkandi um 1/14 á á n  þar 
til fökkert stendur eftir e»a þar til örskurðuð heimild til 
frádráttar er að fullu nýtt,
£f þessi aðferð til aðlögunar og til að jafna stððu starfandi 
hótela og nýrra þykir of flðkin er eins hægt að fara þá leið að 
ákveða að VSK leggist á gistinguna í áföngum og verði þá 8% 1. 
árið og hækki um 1% á ári, þar til 14% er náð*

I’rygginga.gjAL̂
Sarpband veitinga- og gistihósa hefur í mörg ér barist fyrir því 
að tryggingagjald (áður launaskattur) yrði lækkað á 
ferðaþjónustufyrirtækin og yrði hið sama sem landbdnaður, 
ðjávarútvegur og iðnaður hafa bóið við, Það er því fagnaðarefni 
að hann skuli lækkaður og ferðaþjónusta þar með flokkuð með öðrum 
samkeppnisgreinum*
Að&t£ðjigial<á
SVG fagnar þvi að aðstoðugjaldið ekuli loks aflagt. 
Skattrannsöknarstjöri
SVG hefur 1 fjöldamörg ár reynt að benda stjórnvöldum á gífurlega 
störan svartan markað 1 veitingarekstri, en án árangurs. Jafnvel 
þótt alls kyns dæmi hafi verið lögð fyrir ekattayfirvöld, jafnvel 
fjármálaráðherra á hverjum tima, hafa allar ábendingar verið 
látnar ©em vind um eyru þjóta. Sums staðar virðist svört 
atvinnustarfsemi jafnvel vera undir verndarvæng stjörnvalda á 
staðnum. Þolinmáeði þeirra fyrittækja, sem standa í skilum með 
skatta og gjöld til hins opinbera, er fyrir löngu þrotin. 
Vonandi verða nýjar reglur meir en orðin tóm.
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